



P.O. Box 54283
Irvine, CA 92619-4283



Những thay đổi quan trọng sẽ xảy ra với dịch vụ của bạn

SẮP RA MẮT THÁNG 6 NĂM 2024

Dịch vụ Tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng của bạn với Cơ quan Điện lực Quận Cam sẽ kết thúc. Việc chuyển sẽ tự động diễn ra vào tháng 6 năm 2024 vào ngày đọc công tơ định kỳ của bạn mà không gây gián đoạn dịch vụ điện. Southern California Edison một lần nữa sẽ là nhà cung cấp cho cả dịch vụ phát điện và phân phối điện cho tài khoản của bạn.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ DÀNH THỜI GIAN LÀM KHÁCH HÀNG CỦA CƠ QUAN ĐIỆN LỰC QUẬN CAM.

Thư này nhằm thông báo cho bạn rằng Dịch vụ Tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng (Dịch vụ CCA) của bạn với Cơ quan Điện lực Quận Cam (OCPA) sẽ kết thúc. Southern California Edison (SCE) một lần nữa sẽ là nhà cung cấp cho cả dịch vụ phát điện và phân phối điện cho tài khoản của bạn.

Ngoài ra, Dịch vụ Tổng hợp Lựa chọn Cộng đồng (dịch vụ CCA) của bạn với OCPA sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2024. SCE một lần nữa sẽ là nhà cung cấp cả dịch vụ phát điện và phân phối điện cho tài khoản của bạn.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, đối với khách hàng thương mại và ngày 3 tháng 10 năm 2022, đối với khách hàng dân cư, OCPA đã trở thành nhà cung cấp điện mặc định cho các khách hàng đủ điều kiện ở Thành phố Huntington Beach. Vào tháng 5 năm 2023, Hội đồng Thành phố Huntington Beach đã bỏ phiếu rời khỏi OCPA. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tất cả khách hàng của Huntington Beach trong thành phố sẽ được chuyển sang dịch vụ trọn gói của SCE. Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để được trả lại SCE. Việc chuyển tài khoản của bạn sang dịch vụ trọn gói của SCE sẽ tự động diễn ra vào tháng 6 năm 2024 vào ngày đọc công tơ định kỳ của bạn mà không gây gián đoạn dịch vụ điện.

- Trước chuyển đổi, bạn sẽ vẫn duy trì biểu giá hiện tại của mình, tuân theo các mức giá và điều khoản của OCPA.
- Bạn nên tiếp tục thanh toán các hóa đơn của mình như bình thường. Hóa đơn của bạn đã và sẽ tiếp tục được SCE xử lý.

OCPA, Thành phố Huntington Beach và SCE đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sự chuyển tiếp suôn sẻ cho khách hàng của OCPA Huntington Beach sang dịch vụ trọn gói của SCE.

